

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 25/2012/NQ-HĐND

Lý Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ SƠN
KHOÁ V - KỶ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND ngày 26/11/2003;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND huyện về tình hình KTXH 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo của các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2012 và báo cáo của các cơ quan hữu quan trong huyện.

1. Về đánh giá tình hình KTXH 6 tháng đầu năm 2012:

Trong 6 tháng đầu năm 2012, bên cạnh những thuận lợi, huyện ta vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức: tình hình lạm phát chung của cả nước đã đẩy giá cả các loại hàng hóa, nguyên vật liệu tăng cao; thời tiết diễn biến không thuận lợi gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, giá cả các mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân... Song, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, nỗ lực chỉ đạo, điều hành của UBND huyện nên kinh tế của huyện 6 tháng đầu năm ở một số ngành, lĩnh vực vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi. Quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn nhiều hạn chế, yếu kém: Hoạt động của Hội Sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn không mang lại hiệu quả, cơ sở hạ tầng phục vụ cho các ngành sản xuất còn nhỏ lẻ; còn xảy ra tình trạng một số người dân tự ý khai thác rong mơ trúng chuồn trước ngày 01/5, dùng thuốc nổ đánh cá ven bờ biển; chưa có biện pháp hữu hiệu giải quyết vấn đề môi trường hiện nay; công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải biển còn bất cập và chông chéo gây phiền hà cho hành khách; công tác thông tin, truyền thông đôi lúc chưa kịp thời; chất lượng giáo dục toàn diện chưa cao; trang thiết bị y tế còn thiếu, lạc hậu; trình độ chuyên

môn của đội ngũ y, bác sĩ còn hạn chế nên chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân chưa đạt yêu cầu; ngư dân đi khai thác, đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa bị Trung Quốc xua đuổi, bắt giữ, đập phá và tịch thu tài sản làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản của ngư dân; tệ nạn xã hội (sô đê) trong nhân dân diễn ra phổ biến...

2. Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012: Hội đồng nhân dân huyện nhấn mạnh một số nội dung cơ bản sau:

*** Nhiệm vụ:**

1. Triển khai thực hiện tốt các Đề án phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Đề án phát triển đô thị huyện Lý Sơn, Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Lý Sơn giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 đã được HĐND huyện khóa V thông qua.

2. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hành Hè Thu, vụ tỏi Đông Xuân năm 2012-2013; thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh các loại cây trồng, tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm để hướng dẫn cho nhân dân biện pháp chăm sóc, phòng trừ.

3. Thực hiện tốt phương án phòng chống hạn, phương án PCLB, phương án di dời dân ở vùng bờ biển có nguy cơ sạt lở; nạo vét các hệ thống kênh mương nội đồng trước mùa mưa bão.

4. Vận động nhân dân cải hoán tàu thuyền có công suất lớn vươn ra khơi đánh bắt dài ngày trên biển, kết hợp với bảo vệ chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

5. Tiếp tục cấp giấy CNQSD đất cho các hộ dân đủ điều kiện cấp mới, cấp đổi theo dự án VLAP; ưu tiên cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thuê đất kinh doanh dịch vụ trong khu vực trung tâm huyện đúng quy hoạch; giám sát chặt chẽ trong quản lý nguồn tài nguyên và cấp phép khai thác tài nguyên cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đúng quy định.

6. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khẩn trương hoàn tất thủ tục để tiến hành thi công các dự án đầu tư XD CB và các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; Tăng cường chỉ đạo các ngành thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu thu đạt và vượt dự toán tỉnh giao, điều hành chi ngân sách đảm bảo dự toán giao.

7. Chỉ đạo ngành giáo dục khai giảng năm học 2012 – 2013. Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động lớn và phong trào thi đua “*xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực*” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảm thiểu học sinh bỏ học.

8. Phục dựng bộ xương cá Ông Lãng Tân – An Vĩnh; xây dựng video clip giới thiệu quảng bá hình ảnh con người Lý Sơn đẩy mạnh phát triển du lịch.

9. Chú trọng công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, chú ý tăng cường bác sĩ trực thường xuyên và cơ sở thuốc phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân xã An Bình. Tập huấn kiến thức về VSATTP cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

10. Thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chuẩn bị kế hoạch mua gạo dự trữ bảo lạt năm 2012.

11. Duy trì tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường công tác QP, AN, chú trọng công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

12. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành thủ tục hành chính; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (01/01/1993-01/01/2013).

*** Giải pháp:**

1. Chỉ đạo Hội Sản xuất, kinh doanh và chế biến hành tỏi Lý Sơn tổ chức Đại hội, bầu ra BCH mới, kết nạp thêm hội viên, nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của Hội. Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ việc tư thương vận chuyển tỏi từ nơi khác về Lý Sơn tiêu thụ.

2. Chấn chỉnh tình trạng các phương tiện tàu khách tham gia giao thông đường thủy tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại chạy không đúng thời gian quy định, gây phiền hà cho hành khách. Kiến nghị với UBND tỉnh xem xét giảm giá vé tàu cao tốc tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại. Làm việc với các chủ phương tiện tàu cao tốc thực hiện nghiêm túc việc giảm giá vé cho người già theo Quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ và Công văn số 897/SGTVT-QLVT ngày 12/7/2011 của Sở GTVT tỉnh về việc thực hiện quy định về giảm giá vé, giá dịch vụ cho người cao tuổi khi tham gia giao thông bằng phương tiện thủy chở khách.

3. Quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đã được nhà nước cấp phép hoạt động khai thác nguồn tài nguyên theo đúng quy định pháp luật, đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trong lĩnh vực khai thác nguồn tài nguyên trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác, phóng uế bừa bãi dọc hai bên đường và ven bờ biển gây ô nhiễm môi trường. Chỉ đạo UBND 02 xã quy hoạch khu vực bãi rác công xã để xử lý rác thải, đưa đội thu gom, xử lý rác thải của xã vào hoạt động.

4. Chủ động nắm bắt tình hình và nguyên nhân học sinh bỏ học để khắc phục. Tăng cường công tác quản lý kiểm tra, đánh giá học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi. Kiểm tra tiến độ hoàn thiện các tiêu chuẩn và điều kiện để công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch.

5. Tiếp tục đề nghị luận chuyển một số bác sĩ tuyến trên về Lý Sơn; đầu tư thêm trang thiết bị y tế hiện đại để phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho người dân. Chấn chỉnh lại thái độ phục vụ bệnh nhân của một số y, bác sĩ không để gây phiền hà cho bệnh nhân khi đến khám, chữa bệnh.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho ngư dân về ý thức chấp hành pháp luật, các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động khai thác hải sản; khuyến khích vận động ngư dân khai thác trên các vùng biển xa thuộc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, không xâm phạm khai thác hải sản trái phép vùng biển của các nước trong khu vực biển Đông.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng dùng thuốc nổ đánh bắt hải sản khu vực ven bờ, quản lý việc nhân dân khai thác mở trúng chuồn trước thời gian quy định (01/5) gây hủy hoại môi trường sinh thái biển.

7. Làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo an ninh chính chính – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác điều tra, phát hiện ngăn chặn triệt để tệ nạn đánh bạc (*dưới hình thức ghi đề*) trong nhân dân. Tăng cường lực lượng tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm một số hộ dân có hành vi đổ đất, đá lán chiếm lòng lè đường gây cản trở giao thông.

8. Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là việc chấp hành giờ giấc làm việc của một số cán bộ công chức; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ, việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND huyện tại các phòng ban, đơn vị làm ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

Điều 2. Giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.

HĐND huyện kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân trong huyện nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, ra sức vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2012.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lý Sơn khoá V, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 27 tháng 7 năm 2012./.

CHỦ TỊCH

Võ Xuân Huyện